
Fundur Ungmennaráðs Hafnarfjarðar

78.fundur. haldinn í Húsinu. Staðarbergi 6. Þriðjudaginn 20. janúar 2015. kl 19:50

Fundinn sátu: Bjarki Steinar Viðarsson, Ína Kathinka Grönvold Steinþórsdóttir,Veiga Dís Hansdóttir,

Rebekka Rut Þorbjörnsdóttir (kom 20:09).

Afboðuðu: Sveinn Ísak Kristinsson,Lára Rós Friðriksdóttir, Þórdís Dröfn Andrésdóttir,Eyþór 
Eysteinsson og Yngvi Freyr Óskarsson

Fundargerð ritaði: Valgerður Bláklukka Fjölnisdóttir.

1.Fundarstjóri næsta fundar 

Samþykkt að Ína Kathinka Grönvold Steinþórsdóttir að stýri næsta fundi sem verður þann 9. 
Desember 2014.

2.Fundartími næsta fundar

Ákveðið var að næsti fundur yrði haldin þann 3.febrúar klukkan 20:00. Með fyrirvara um breytingar. 

3. Kynning á ráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði 

Starfsmaður ráðsins kynnti ráðstefnuna fyrir fulltrúum ráðsins.

4. Nýjir fulltrúar

Ákveðið var að farið yrði í kynningar á ungmennaráði í Lækjarskóla.

5. Tillögur til bæjarstjórnar 

Uppsetning tillaga sem fluttar voru fyrir bæjarstjórn í desember.

6. Stofnun nýs unglingaskóla og húsnæðismál Áslandsskóla

Fulltrúar ræddu um mögulega stofnun einkaskóla fyrir efstu bekki grunnskóla í Hafnarfirði.

Einnig var rætt um húsnæðisvanda Áslandsskóla og eru fulltrúar sammála um að ipad væðing skólans 
leysi ekki húsnæðisvanda hans og enn sé jafn þröngt um nemendur.

7.Saurlífi/Saurlifnaður

Ungmennaráð Hafnarfjarðar fordæmir Snapchat aðganginn Saurlífi. Telur ráðið að með aukinni 
fræðslu um friðhelgi einkalífs og aukinni forvarnarfræðslu væri hægt að koma í veg fyrir að fjöldi 
unglinga taki þátt í slíku. Snapchat er einn vinsælasti samfélagsmiðill unglinga í dag og er því þörf á 
því að unglingar fái fræðslu um hvað sé æskileg hegðun á miðlinum.

Fleira var ekki gert 

Fundi slitið 21:34


